

Phụ lục

**TIẾP THU Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN
ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO UBND HUYỆN TRÌNH HĐND HUYỆN**
(Kèm theo Báo cáo số:582 /BC-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
I	Ý KIẾN CỦA BAN KINH TẾ	
1	Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025	
	<p>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, khó khăn được chỉ ra trong Báo cáo này và quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phân đầu hoàn thành các mục tiêu năm 2024 đề ra, nhất là các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án...- Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp. Thực hiện việc liên kết sản xuất, hình thành các mô hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, huy động các nguồn lực phát triển hợp tác xã; phân đầu hình thành chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, ổn định đầu ra cho người dân.- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban kinh tế - Xã hội, UBND huyện sẽ đưa các giải pháp trên vào trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Huyện uỷ, UBND tỉnh trong năm 2025 để đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch giao</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>vụ các Chương trình MTQG năm 2025 trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn thuộc các Chương trình theo quy định, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm bố trí kinh phí, ưu tiên nguồn lực đầu tư đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 và các thôn (làng) được chọn làm điểm trong xây dựng thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào DTTS.</p> <p>- Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các chương trình MTQG. Khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư đảm bảo kế hoạch, phát huy hiệu quả</p>	
2	Dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2025	
	<p>Qua nghiên cứu, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết; đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản khác có liên quan.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 13/12/2024 của Ban chấp hành Huyện ủy.</p>
3	Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2025	
	<p>Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo một số nội dung cụ</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban kinh tế - Xã hội, UBND huyện sẽ đưa các giải pháp trên vào trong công tác chỉ đạo, điều hành triển</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng theo quy định; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện, phấn đấu thực hiện đạt dự toán giao. - Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả vốn thuộc các Chương trình MTQG, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn theo quy định. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương được phân bổ vốn thực hiện đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật. - Rà soát, triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, HĐND huyện đối với vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân sách. 	<p>khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2025 đạt kết quả, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ theo phân bổ của cấp trên và quy định của pháp luật.</p>
4	Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2025 và dự thảo Nghị quyết	
	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với kinh phí chi quản lý hành chính, đề nghị quan tâm xem xét tính toán phân bổ kinh phí đảm bảo chi thường xuyên và hợp đồng lao động theo Nghị định 111 đối với các đơn vị đặc thù có hợp đồng 111. - Đề nghị tiếp tục rà soát, cân đối bố trí dự toán chi thường xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện trong năm 2025 (như tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030...) và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội. 	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 đảm bảo số liệu phân bổ dự toán bám sát theo nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từng cấp ngân sách, khớp đúng giữa dự toán thu, chi và các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trong năm 2025 và kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025 trên địa bàn huyện. phân bổ kinh phí đảm bảo chi thường xuyên và hợp đồng lao động theo Nghị định 111 đối với các đơn vị đặc thù có hợp đồng 111. Cân đối bố trí dự toán chi thường xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm bảo</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>- Rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo phù hợp với số liệu dự toán được Tỉnh giao, Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; đảm bảo số liệu phân bổ dự toán bám sát theo nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từng cấp ngân sách, khớp đúng giữa dự toán thu, chi và các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trong năm 2025 và kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025 trên địa bàn huyện.</p> <p>Tình hình thực hiện một số nhiệm vụ chi đạt thấp¹, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn chậm (31%); tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG đạt thấp (15,21%)²; công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc xây dựng và thực hiện ngân sách chưa thường xuyên, kịp thời. Đề nghị UBND huyện cần đánh giá làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian đến.</p>	<p>đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện trong năm 2025 và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội. Đồng thời đánh giá làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian đến</p>
5	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024	
	<p><i>Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến, đề nghị cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:</i></p> <p>- Quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn Chương trình theo quy định, phát huy hiệu quả sử</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, trong năm 2025 UBND huyện sẽ chỉ đạo đưa các giải pháp trên vào kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình</p>

¹ Kết quả tính đến 31/10/2024, việc thực hiện các nhiệm vụ chi vẫn còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ. Thực hiện chi đầu tư phát triển 39,29%; chi thường xuyên 83,14%, trong đó, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 87,3%, chi sự nghiệp kinh tế 46,6%; chi sự nghiệp môi trường 46,31%...

² Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới 47,69%; chương trình giảm nghèo bền vững 48,07%; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 49,04%.

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>dụng vốn hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động rà soát nhu cầu vốn, phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương. Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hiệu quả. Quan tâm bố trí kinh phí, ưu tiên nguồn lực đầu tư đối với các xã phần đầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 và các xã đạt chuẩn duy trì các tiêu chí đã đạt hoặc còn nợ tiêu chí.</p> <p>- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp theo đúng quy định; triển khai các nhiệm vụ kế hoạch Chương trình năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, không để tình trạng giải ngân chậm và dồn về những tháng cuối năm như hiện nay.</p>	<p>và đạt kết quả các chỉ tiêu theo kế hoạch giao.</p>
6	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024	
	<p><i>Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến, đề nghị cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:</i></p> <p>- Chỉ đạo rà soát, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình giảm nghèo năm 2025 trên địa bàn huyện. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình đảm bảo kế hoạch. Triển khai thực hiện các nội dung, dự án thuộc Chương trình đảm bảo quy định và phát huy hiệu quả, nhất là dự án hỗ trợ phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất.</p> <p>- Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo; phát huy nguồn lực và đóng góp của người dân trong thực hiện các dự án phát triển sản xuất, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết, gắn với chế biến, tiêu thụ sản</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, trong năm 2025 UBND huyện sẽ chỉ đạo đưa các giải pháp trên vào kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đồng thời xây dựng các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình và đạt kết quả các chỉ tiêu, nội dung theo kế hoạch giao.</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>phẩm.</p> <p>- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.</p>	
7	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024	
	<p><i>* Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến, đề nghị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:</i></p> <p>- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương cụ thể hoá và triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 trên địa bàn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn Chương trình kịp thời, đúng theo quy định, phát huy hiệu quả, nhất là nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân.</p> <p>- Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí nguồn lực; lồng ghép, đối ứng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình.</p> <p>- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn; triển khai các nhiệm vụ kế hoạch Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, trong năm 2025 UBND huyện sẽ chỉ đạo đưa các giải pháp trên vào kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình và đạt kết quả các chỉ tiêu theo kế hoạch giao.</p>
8	Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn huyện	
	Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn	Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội, UBND huyện sẽ tăng

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình MTQG năm 2025; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về cấp thẩm quyền, xem xét giải quyết, tháo gỡ.</p>	<p>cường chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình MTQG năm 2025; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn; Tổ chức làm việc với các địa phương kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về cấp thẩm quyền, xem xét giải quyết, tháo gỡ để thực hiện có hiệu quả các CTMTQG trên địa bàn huyện trong năm 2025..</p>
9	<p>Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây Thị trấn Đắk Tô:</p>	
	<p>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và triển khai thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và phát huy hiệu quả.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội, UBND huyện sẽ tăng cường chỉ đạo đơn vị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và triển khai thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và phát huy hiệu quả.</p>
10	<p>Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024</p>	
	<p>- Để kịp thời trong quá trình giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra, nhất là nguồn vốn đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, có những giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kiến nghị của các đoàn giám sát HĐND huyện về đẩy mạnh giải ngân vốn và thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2025 đảm bảo nguồn vốn và danh mục đầu tư đã đề ra.</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>- Đề nghị UBND huyện sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số dự án đang gặp khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.</p> <p>- Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.</p> <p>- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; số liệu khớp đúng, đồng bộ giữa kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025.</p> <p>- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo theo quy định.</p>	
II	Ý KIẾN BAN PHÁP CHẾ	
1	Dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Tô (Báo	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, chỉnh lý lại một số nội dung sau:</p> <p>a) Về căn cứ pháp lý:</p> <p>Đề nghị bổ sung thêm căn cứ pháp lý về Nghị quyết số 58/2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.</p> <p>Đề nghị bổ sung thêm Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện vào căn cứ để xem xét ban hành Nghị quyết.</p>	<p>UBND huyện có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế</p> <p>- HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát báo cáo thẩm tra hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết theo nội dung thẩm tra của Ban</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>b) Về nội dung dự thảo Nghị quyết.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại Điều 1: Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. + Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Tô. + Đối tượng áp dụng (thống nhất với dự thảo). - Tại Điều 4: Đề nghị chỉnh sửa “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô Khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày...tháng...năm 2024./.” 	
2	<p>Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025</p>	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, nhất là phòng ngừa các chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội đang diễn biến phức tạp hiện nay; ngăn chặn tình trạng tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em trong dịp nghỉ lễ, nghỉ hè. Phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Duy trì phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các xã, thị trấn. - Tăng cường vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản; tự nguyện giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu 	<p><i>UBND huyện có ý kiến như sau:</i> Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, UBND huyện sẽ đưa các giải pháp vào nội dung Chương trình hành động triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND, Huyện uỷ để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhằm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ và chỉ tiêu công việc được giao trong năm 2025.</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>nỗ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo lực lượng công an triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng nổi lên để có các biện pháp đấu tranh; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, kiên quyết không để xảy ra các sự việc phức tạp liên quan đến tôn giáo. 	
3	Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tuyển dụng công chức, viên chức... để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nếu có sai phạm xảy ra. - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm chủ động ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi “tham nhũng vặt” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 697-CV/TU ngày 20/12/2018 và Công văn số 709-CV/TU ngày 28/12/2018. - Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân và giám sát đối với cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực xảy ra. 	<p><i>UBND huyện có ý kiến như sau:</i> Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai trong năm 2025.</p>
Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ		

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	năm 2025	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện. - Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; chỉ đạo tăng cường thực hiện việc đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, đảm bảo việc thực hiện theo quy định của pháp luật. - Thực hiện và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định về công khai minh bạch về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước để tạo điều kiện cho việc thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương được giao thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn được phân bổ đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh gây lãng phí, nhất là trong việc lựa chọn, tổ chức quản lý các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, trồng rừng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. - Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng 	<p>UBND huyện có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, UBND huyện sẽ đưa các nội dung trên vào Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2025 để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện trong năm 2025.</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.	
4	Báo cáo về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại Báo cáo này và tại các báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND, TTHĐND tỉnh, huyện về tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện. - Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành có liên quan trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, không để phát sinh vụ việc tồn đọng, kéo dài. - Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. - Chỉ đạo các UBND các xã, thị trấn theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình trong cộng đồng dân cư để có giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề có khả năng phát sinh khiếu nại hoặc khiếu kiện đông người; một số đơn được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu, tự nguyện rút đơn; nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ hòa giải ở cơ sở nhằm góp phần giảm thiểu đơn thư, khiếu kiện. 	<p>UBND huyện có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, UBND huyện sẽ đưa các giải pháp vào nội dung Chương trình hành động triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND, Huyện ủy để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhằm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ và chỉ tiêu công việc được giao trong năm 2025.</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
5	Báo cáo công tác năm 2024 và nhiệm vụ công tác năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 để có các giải pháp phù hợp, tập trung chỉ đạo đạt mục tiêu đề ra. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp; thực hiện tốt công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng trên địa bàn. - Chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành các công trình đập thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân; công tác quản lý Nhà nước về môi trường; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như giải quyết thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường, đầu tư xây dựng. - Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. - Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu được giao, phân đầu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ huyện và Nghị quyết HĐND huyện đề ra. 	<p>UBND huyện có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, UBND huyện sẽ đưa các giải pháp vào nội dung Chương trình hành động triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND, Huyện uỷ để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhằm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ và chỉ tiêu công việc được giao trong năm 2025.</p>

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>- Chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND huyện quyết định theo quy định; thực hiện tốt các nội dung trả lời kiến nghị của cử tri; chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện.</p>	
III	Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU	
1	Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025	
	<p>Đại biểu có ý kiến:</p> <p>- Công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cũng như kế hoạch giai đoạn 5 năm (2020-2025) cơ bản chưa đạt. Đề nghị UBND huyện đề ra những giải pháp trọng tâm để thực hiện đạt chỉ tiêu nông thôn mới mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra vào cuối năm 2025.</p> <p>- Tình hình thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024 có nội dung vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp. Công tác thẩm định dự án, triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có nội dung còn chậm; hiệu quả các mô hình, dự án sản xuất chưa cao. Đây là tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm và chậm được khắc phục, đề nghị UBND huyện cần làm rõ nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và có biện pháp quyết liệt hơn để thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện trong thời gian đến.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở các tồn tại hạn chế đã chỉ ra, tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc. Xây dựng kế hoạch khắc phục và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2025.</p>
IV	Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ TẠI KỶ HỌP	
1	<p>Đại biểu có ý kiến: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo</p> <p>Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục</p>	

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã Văn Lem và các ngành có liên quan tham mưu thành lập Trường bán trú xã Văn Lem trong năm 2025.	Chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân xã Văn Lem rà soát các quy định để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp để thành lập Trường bán trú xã Văn Lem theo đúng quy định.
2	Đại biểu có ý kiến: Tại 3.2. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của báo cáo số 536/BC-UBND ngày 02/12/2024 của UBND huyện đề nghị bổ sung nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo định hướng của Trung ương, của tỉnh.	Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, UBND huyện sẽ bổ sung nội dung trên vào nghị quyết kỳ họp để triển khai nhiệm vụ năm 2025 để chỉ đạo triển khai thực hiện.
3	Đại biểu có ý kiến: Việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp chưa được UBND huyện quan tâm đúng mức, một số tài liệu gửi chưa đảm bảo theo thời gian quy định.	Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện đảm bảo thời gian và chất lượng.
4	Đại biểu có ý kiến: Đối với Nghị quyết về kinh tế-xã hội đề nghị bổ sung các nội dung nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.	Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu, rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2025 theo Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 13/12/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của UBND tỉnh (có Nghị quyết gửi đến Đại biểu tại kỳ họp)
5	Đại biểu có ý kiến: Dự thảo Nghị quyết giao chỉ tiêu các chương trình MTQG đề nghị điều chỉnh lại bổ sung thêm	Ủy ban nhân dân huyện giải trình, làm rõ như sau: Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	tổng số vốn của các chương trình sau đó mới chi tiết tại các phụ lục kèm theo.	môn tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Nghị quyết về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn huyện Đắk Tô như sau: “Điều 2. Dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện là 40.216 triệu đồng” .
6	Đại biểu có ý kiến: Nhiệm vụ 2025 đề nghị bổ sung nhiệm vụ QLVR, PCCPR, bảo tồn phát huy nghề truyền thống.	Tiếp thu ý kiến của Đại biểu, UBND huyện sẽ bổ sung trong nghị quyết của kỳ họp để triển khai thực hiện.